

# SRICHA โชว์ผล 9 เดือน กำไร 647 ล้านบาท ราย ได้รวม 2,063 ล้านบาท เน็ตมาร์จิ้นกว่า 30%

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SRICHA ผู้ประกอบการชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญงาน ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โชว์กำไร 9 เดือน 647 ล้านบาท พร้อมรักษาเน็ตมาร์จิ้นกว่า 30%

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA ผู้เชี่ยวชาญงานรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า “สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท มีรายได้รวม 2,063 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 647 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (เน็ตมาร์จิ้น) กว่า 30% ซึ่งนับว่าสูงที่สุด แห่งหนึ่งในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ในขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,843 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 658 ล้านบาท สำหรับงบประมาณ 3 ปีนี้ บริษัท มีรายได้รวม 699 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 217 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3 ปีที่แล้วที่มีรายได้รวม 774 ล้านบาท กำไรสุทธิ 353 ล้านบาท โดยบริษัท มีความมั่นใจว่าผลประกอบการทั้งปีจะน่าพอใจ และยังคงนโยบายจ่ายปันผลสูงเช่นเคย เพราะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็น Net Cash ไม่มีภาระหนี้สิน”

ปัจจุบัน SRICHA มีมูลค่าปริมาณงานในมือ กว่า 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้และปีหน้า ได้แก่ งาน โครงการ CUEL งาน Mechanical & Piping Construction ของโครงการ NGLN-Package (ISBL) กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) งานก่อสร้าง ของบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง จากประเทศเกาหลี และงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษา (Maintenance) เครื่องจักรในโครงการ Ambatovy ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหมืองแร่ที่ประเทศมาดากัสการ์ รวมทั้งงานใหม่การประกอบโครงสร้างเหล็กประเภท Module ซึ่งกำลังเตรียมดำเนินการอยู่โดยทุกงานทุกโครงการเป็นการรับงานแบบสัญญาเปิด บริษัทสามารถเพิ่มการรับรู้รายได้จากมูลค่างานในช่วงเริ่มเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็ม กำลัง และมั่นใจว่าด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงด้านงานก่อสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเช่นเคย เนื่องจากมีงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายแห่งที่บริษัทเสนอราคารวมมูลค่าหลายพันล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ SRICHA มาตลอด 20 โดยเป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ระดับโลกสัญชาติอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนาดา โดยเป็นงานในประเทศออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง

## เกี่ยวกับบริษัท :

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Sriracha Construction Public Company หรือ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยนายบุญเครือ เขมาภีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และกลุ่ม ทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 12 ท่าน เพื่อดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างโลหะ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) แบบครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบ รายละเอียดทางวิศวกรรม งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต โดยมุ่งเน้นการรับงานก่อสร้างโลหะใน โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักด้วยทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท บริษัทฯ มีจุดเด่น อยู่ที่ทีมงานวิศวกรระดับสูงที่มีประสบการณ์ในงานรับเหมา ก่อสร้างงานโลหะหรือเครื่องกลมากกว่า 30 ปี ความสามารถในการรับงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญสูง และสามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา รวมถึงสถิติการทำงานก่อสร้าง ที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ และมีประสบการณ์รับเหมา ก่อสร้างโรงงานมากกว่า 50 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมพลังงานโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงถลุงแร่ โรงงานอาหารและเกษตรขนาดใหญ่ อาทิ โครงการโรงงานถลุงแร่ที่ประเทศมาดากัสการ์ มูลค่างานกว่า 8,000 ล้านบาท

โครงการโรงกลั่นน้ำมันเอกซอนโมบิล (เอสโซ) ที่ประเทศสิงคโปร์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซที่จังหวัดชลบุรี และงานโรงแยกแก๊ส ประเทศการ์ตาเป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากบริษัท รับเหมาก่อสร้างระดับโลก อาทิ บริษัทฟอสเตอร์ วิลเลอร์ และ บริษัท เบคเทล จากสหรัฐอเมริกา และบริษัท เจจีซี (JGC) จากประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กระดับสูงถึง 20,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิต และติดตั้งระบบท่อ 1,000,000 db ต่อปี